

บทบรรณาธิการ

วารสาร “รัฐประศาสนศาสตร์” ฉบับนี้ เป็นฉบับที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อนำบทความเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นมารวบรวมไว้ในฉบับเดียวกัน โดยบทความเกือบทั้งหมดได้จากบทวิจัย ซึ่งได้นำเสนอในที่ประชุมสัมมนาไปแล้วในคราวการประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550

บทความที่ได้คัดเลือกมาตีพิมพ์ในฉบับทั้งหมดมี 7 บทความ *บทความแรก* เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างพลังอำนาจประชาชน” โดย **ธัญวัฒน์ รัตนศักดิ์** แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทความนี้ได้นำเสนอ การเพิ่มอำนาจพลังประชาชน โดยการประยุกต์คำสอนทางพุทธศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพและคุณธรรมชีวิต เพื่อการพึ่งตัวเองของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น *บทความที่สอง* เป็นบทความของ **วีระศักดิ์ เครือเทพ** เรื่อง “Analyzing Network Performance and Accountability at the Subnational Level of Government in Thailand: a Network-Enveloped Hypothesis” บทความนี้ **วีระศักดิ์** ได้เสนอ ทฤษฎีบทว่าด้วย “การออกแบบระบบเครือข่ายการทำงานโดยพิจารณาถึงบริบทแวดล้อมอย่างรอบด้าน” โดยมองว่า การทำงานของท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จนั้น จำเป็นต้องสร้างเครือข่ายที่มีลักษณะสอดคล้องกับสถานการณ์ของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นด้วย *บทความที่สาม* เป็นบทความของ **ณัฐรา วิจิณัยภาค** เรื่อง “การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น กับการสะท้อนความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสูงเนิน จ. นครราชสีมา” บทความนี้เกิดจากการวิจัยที่ต้องการหาคำตอบว่า (1) การวางแผนพัฒนาของท้องถิ่นได้สะท้อนปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด (2) ถ้ามีปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลผลักดันให้เกิดการดำเนินการดังกล่าว ในบทความนี้ **ณัฐรา** ได้อธิบายคำตอบเอาไว้ที่น่าสนใจ

จึงนับได้ว่าเป็นบทความที่น่าสนใจอย่างยิ่ง บทความหนึ่ง *บทความที่สี่* เป็นบทความของ **นิสตาร์ เวชยานนท์** เรื่อง “การเสริมสร้างพลังให้กับองค์กรท้องถิ่น โดยผ่านทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์” บทความนี้ นิสตาร์ ต้องการหาคำตอบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสม (ระหว่างคนและปริมาณงานเพียงใด) การสรรหา คัดเลือก และการจ้างงานมีความเหมาะสมเพียงใด นิสตาร์ก็ได้เสนอผลการศึกษาและข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างมาก *บทความที่ห้า* เสนอโดย **เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ** แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บทความนี้ได้เสนอผลการวิจัย ซึ่งพบว่า “กองทุนหมู่บ้านในสมัยรัฐบาลทักษิณได้ทำลายพลังในการพัฒนาหมู่บ้านลงไปมากมาย” ผู้วิจัยได้เสนอให้มีการแก้ไข รวมทั้งได้เสนอแนวทางในการแก้ไขไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง *บทความที่หก* **อุดม ทุมโมสิต** ได้เสนอบทความที่เกิดจากการวิจัยเรื่อง “ความเสมอภาคในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำและการแสวงหาทางออก” บทความนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา เป็นไปอย่างไม่เสมอภาค อันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างประชาชนในเขต อบต. และเขตเทศบาล อุดม ได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงการจัดสรรใหม่ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคมากยิ่งขึ้น สำหรับบทความสุดท้าย **จันทราหนู มหากาญจนะ** ได้เสนอบทความ เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตการปกครองท้องถิ่น: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสูงเนิน จ. นครราชสีมา” ในบทความนี้ จันทราหนูได้เสนอรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการส่งเสริมให้มีการเชื่อมประสานระหว่างชุมชนต่างๆ ในเทศบาลตำบลสูงเนิน บทความนี้ได้ให้ข้อสรุปว่า การที่ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกโดยผ่านทางชุมชนย่อยๆ มากขึ้น ทำให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลมากขึ้นเช่นกัน

สำหรับบทวิจารณ์หนังสือ **สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล** ได้กรุณาวิจารณ์หนังสือเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development)” ซึ่งเป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งในการศึกษาทรัพยากรมนุษย์ สุธาดา ได้สรุปและวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ได้อย่างกระชับรัดกุม เข้าใจง่าย จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้อ่านวารสารฉบับนี้

ข้อเขียนทั้ง 8 ชิ้น ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 8 ท่าน (อันไม่สามารถเอ่ยนามได้) เพื่อพิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่ลงตีพิมพ์ได้หรือไม่เพียงใด ซึ่งผู้ประเมินแต่ละท่านได้

กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการอ่านและประเมินบทความเหล่านี้อย่างละเอียด อันนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขทำให้เพิ่มคุณค่าและอรรถประโยชน์ให้ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น

กระผม ในฐานะบรรณาธิการ ขอขอบคุณเจ้าของผลงานทั้ง 8 ท่าน และขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อผู้อ่าน / ประเมินผลงานทั้ง 8 ชิ้น และหวังว่าในโอกาสต่อไป วารสาร "รัฐประศาสนศาสตร์" จะได้รับความกรุณาจากทุกท่านอีกเช่นเดียวกับครั้งนี้

สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านที่ได้กรุณาเขียนจดหมายแนะนำอันเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำวารสารฉบับนี้ กระผมขอขอบคุณการติชมจากท่านทั้งหลายด้วยความขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

อุดม ทুমไชสิต

บรรณาธิการ